



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย

- การลงประชามติกฎหมายการแต่งงานของชาวก้าวร่วมเพศ

๒. มาเลเซีย

- สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเห็นชอบกฎหมายความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก

(Trans – Pacific Partnership : TPP)

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย : การลงประชามติกฎหมายการแต่งงานของชาวรักร่วมเพศ (วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้กล่าวในรายการวิทยุว่า รัฐบาลอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของตนจะรักษาคำสัญญาที่ว่าจะมีการลงประชามติ กฎหมายการแต่งงานของชาวรักร่วมเพศ หากว่ารัฐบาลชุดนี้ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้ ซึ่งนาย Turnbull กล่าวเน้นย้ำว่ารัฐบาลของตนจะดำเนินงานตามผลการลงประชามติอย่างแน่นอน ซึ่งหากประชาชนส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วย จะมีการประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานของชาวรักร่วมเพศ นอกจากนี้ พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ให้การสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน

เมื่อปี ๒๕๕๘ นาย Tony Abbott อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ซึ่งเคยต่อต้านการแต่งงานของชาวรักร่วมเพศ ได้เสนอให้มีการทำประชามติหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อเป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ถกเถียงกันมานาน ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามได้กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมากถึง ๑๖๐ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อีกทั้งยังไม่มีน้ำหนักมากพอทางกฎหมาย เพราะท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับอำนาจตัดสินใจของรัฐสภา ซึ่งในเรื่องนี้ นาย Turnbull เคยเห็นด้วยที่จะให้รัฐสภาตัดสินใจในประเด็นดังกล่าว แต่ได้เปลี่ยนความคิดภายหลังที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนาย Abbott เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยนาย Turnbull ได้กล่าวว่าควรมีการลงประชามติโดยประชาชน ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงโดยตรง หากรัฐบาลของตนได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง

การลงประชามติของเครือรัฐออสเตรเลียนั้น แตกต่างจากการลงประชามติทั่วไปซึ่งไม่มีน้ำหนักทางกฎหมาย และเคยมีขึ้นเพียง ๓ ครั้งเท่านั้น นับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลออสเตรเลียขึ้นเมื่อปี ๒๔๔๔ โดยการลงประชามติ ๒ ครั้ง เรื่องการไม่ยอมรับให้มีการเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ และการลงประชามติครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๒๐ เรื่องการใช้เพลง “Advance Australia Fair” เป็นเพลงชาติออสเตรเลีย แทนเพลง “God Save the Queen”

ที่มา : www.dailymail.co.uk (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)

www.nzherald.co.nz (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)

www.ctvnews.ca (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)

๒. มาเลเซีย : สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเห็นชอบกฎหมายความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans - Pacific Partnership: TPP) (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเห็นชอบกฎหมายอนุมัติให้มาเลเซียเข้าเป็นประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans - Pacific Partnership: TPP) เพื่อปูทางสู่การลงนามข้อสัญญาเขตการค้าเสรีของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ภายหลังจากการอภิปรายเป็นเวลา ๒ วันของสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน ๑๒๗ ต่อ ๘๔ คะแนนเสียง

นาย Mustapa Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ กล่าวระหว่างรอการพิจารณาญัตติในสภาผู้แทนราษฎรถึงกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า “ตลอดเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และได้หวัน ล้วนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในระดับเดียวกัน แต่ในปัจจุบันประเทศอื่น ๆ ที่กล่าวมากลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่มาเลเซียยังคงมีรายได้อยู่แค่ในระดับปานกลาง

มาเลเซียไม่ต้องการให้เวียดนาม หรือประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ไล่ตามทัน ปัจจุบันนี้เวียดนามดำเนินนโยบายแบบเปิดเสรีและดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ ตนคิดว่ามาเลเซียอาจจะต้องเสียใจหากไม่ลงนามในความตกลง TPP เนื่องจากนักลงทุนจะมองหาประเทศอื่น ๆ ที่ดึงดูดต่อการลงทุนเช่นเดียวกับเวียดนาม

เวียดนามและมาเลเซียเป็น ๒ ใน ๑๒ ประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา TPP ซึ่งอีก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญีปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เรื่องการเข้าสู่ TPP เป็นประเด็นโต้แย้งอย่างมากในมาเลเซีย เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกบางประเทศของ TPP โดยที่ผ่านมา มีประชาชนมาเลเซียที่ได้รับการสนับสนุนโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านและกลุ่มองค์กรเพื่อสังคม ได้ออกมาประท้วงกลางถนนกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อพยายามกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกการเข้าร่วม TPP

ที่มา : www.scmp.com (๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)

www.bangkokpost.com (๒๖ มกราคม ๒๕๕๙)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙